

ผลผลิตตามแผนการขับเคลื่อนงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาวะ ปี ๒๕๖๕

โครงการ/เป้าหมาย	กลยุทธ์	มาตรการ	กิจกรรมสำคัญ/โครงการ/กิจกรรมย่อย	ผลผลิตการดำเนินงาน
แผนการสร้างความรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและ	1. ยกระดับความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนเพื่อปรับ	1.1 สร้างการเข้าถึงข้อมูล ด้วยเทคโนโลยีและช่องทางสื่อสารที่หลากหลาย/การตอบโต้ความเสี่ยง (RRHL)	1.1.1 พัฒนาระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรู้ด้านสุขภาพ	มีระบบปฏิบัติการเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อความรู้ด้านสุขภาพ (RRHL) 1 ระบบ
ควบคุมปัจจัยที่คุกคามสุขภาวะ ปี 2565 เป้าประสงค์ : ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพ สามารถดูแลสุขภาพ มี พฤติกรรมสุขภาพที่ดี	พฤติกรรมและลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาพคนไทย	1.2 ยกระดับความรู้ด้านสุขภาพในกลุ่มเปราะบาง กลุ่มชายแดนที่เข้าถึงยาก เช่น โครงการพระราชดำริ	1.2.1 เพิ่มความรู้ด้านสุขภาพ ครอบครัวรอบรู้ “เลี้ยงดูลูกตามคำสอนพ่อ” ในพื้นที่พัฒนาเพื่อความมั่นคงในพื้นที่ชายแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	จากผลการสำรวจ พบว่า ประชาชนเข้าถึง เข้าใจ มี พฤติกรรมสุขภาพที่ดี ร้อยละ 45
		1.3 พัฒนารูปแบบ ประเมินผลรวมทั้งกำกับติดตามการดำเนินงานสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ	1.3.1 พัฒนาเครื่องมือสำรวจความรู้ด้านสุขภาพ	ได้จัดประชุมหารือเพื่อการศึกษาสถานการณ์ความรู้ด้านสุขภาพของประชาชนไทย , ประชุมเชิงปฏิบัติการวางกรอบเนื้อหาสำหรับสำรวจความรู้ด้านสุขภาพของคนไทย 2 ครั้ง ได้กรอบเนื้อหาสำหรับสำรวจความรู้ด้านสุขภาพ และร่างข้อคำถาม
		2.สร้างเสริมสุขภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาพคนไทย	2.1 ผลักดันให้ทุกองค์กรมีนโยบายและมาตรการเพื่อการสร้างความรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันปัจจัยเสี่ยงที่คุกคาม สุขภาวะ	2.1.1 ประชุมคณะกรรมการ ขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรต้นแบบความรู้สุขภาพ 2.1.2 สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ “การสร้างความรู้สุขภาพ”
ฟังประสงค์และสามารถป้องกัน และลดโรคที่สามารถป้องกันได้เกิดเป็นสังคมบ่มเพาะ จิตสำนึกการมีสุขภาพดีสูงขึ้น		2.2 พัฒนาสถานบริการสาธารณสุข / สถานศึกษา/ สถานประกอบการ เป็นองค์กรต้นแบบรอบรู้ด้านสุขภาพ HLO	2.2.1 จัดทำหลักสูตร E-Learning การขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ	พัฒนาหลักสูตร E-Learning “หลักสูตรการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ ด้านสุขภาพและการสื่อสารสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ 1 เรื่อง

			2.2 ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานบริการ สาธารณสุข ประเมินตนเอง องค์กรสร้าง ความรู้สุขภาพ	พัฒนาระบบลงทะเบียนและประเมินผลการดำเนินงาน องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ
		2.3 พัฒนาภาคีเครือข่ายภาค ประชาชน ตรวจสอบสถาน ประกอบการ และเฝ้าระวังพฤติกรรม ประชาชนในชุมชน	2.3.1 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเสริม เสริมสร้างความรู้ด้านสุขภาพให้กับ ประชาชน ทุกกลุ่มวัย	ได้จัดเวทีสื่อสารกับหน่วยงานในพื้นที่ เช่น สสจ. เพื่อเชิญ ชวนหน่วยบริการสาธารณสุขเข้าร่วมกิจกรรมขับเคลื่อน องค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพ